

Số: 167/TB-TCTHADS

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Tổng Cục trưởng tại cuộc họp giao ban trực tuyến với 63 cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ngày 15/6/2017

Ngày 15/6/2017, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Hoàng Sỹ Thành đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với 63 cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Thanh Thủy, Mai Lương Khôi, Nguyễn Văn Lực; các Lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục; Lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng thuộc Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sau khi nghe Phó Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 08 tháng năm 2017 và một số phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; ý kiến phát biểu của các Phó Tổng cục trưởng và các đồng chí dự họp, Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành kết luận:

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017

Tám tháng đầu năm công tác 2017, kết quả THADS tiếp tục có chuyển biến, đạt được những kết quả quan trọng: Số việc và tiền giải quyết xong đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, đạt tỷ lệ **59,41%** về việc (*tăng 3,18%*), **21,36%** về tiền (*tăng 7,36%*) trên số có điều kiện thi hành. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong toàn Hệ thống tiếp tục được triển khai sâu sát, quyết liệt hơn; công tác xây dựng thể chế đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ ngày càng hướng về cơ sở, cơ bản tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong toàn Hệ thống, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vụ việc có khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, các mặt công tác trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: Trong bối cảnh tổng số thụ lý 8 tháng năm 2017 tăng cả về việc (5,94%) và về tiền (18,69%), số việc và tiền có điều kiện thi hành đều giảm so với cùng kỳ (giảm 4,38% về việc và 13,15% về tiền) nhưng kết quả thi hành án còn chưa có sự đột phá rõ rệt; một số địa phương kết quả phân loại án đạt thấp; số việc và tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong chuyển kỳ sau còn rất lớn (215.059 việc tương ứng với trên 78.881 tỷ đồng) và tăng cao so với số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm 2016 (tăng 48,46% về việc và 38,04% về tiền), hầu hết các địa phương đều không đạt chỉ tiêu giảm án

chuyển kỳ sau. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án tham nhũng, án có giá trị lớn, thu hồi tài sản cho nhà nước còn chậm, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận công chức, người lao động trong hệ thống chấp hành kỷ cương, kỷ luật còn chưa nghiêm, tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ còn hạn chế nhất định, thậm chí có lúc, có nơi còn tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo còn chưa được quan tâm đúng mức, nhất là ở cấp Chi cục; số vụ việc thi hành án có khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài còn nhiều. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa tạo chuyển biến cơ bản; việc thực hiện thí điểm cơ chế một cửa và hỗ trợ nộp đơn yêu cầu thi hành án trực tuyến còn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.

2. Một số công việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới

2.1. Đối với các cơ quan trực thuộc Tổng cục

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục: (i) Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành trung ương, với cấp ủy, ủy ban các cấp, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các mặt công tác, tạo mọi điều kiện cho các cơ quan THADS địa phương hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; (ii) tiếp tục nghiên cứu tham mưu bảo đảm nguồn lực cho các cơ quan THADS địa phương, bảo đảm kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, xây dựng, sửa chữa trụ sở, kho vật chứng.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ: (i) Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch tài chính khẩn trương triển khai thực hiện việc cấp, phát trang phục ngành, thẻ Chấp hành viên, Thẩm tra viên theo quy định mới; (ii) sớm tổ chức thi nâng ngạch, thi tuyển công chức cho Hệ thống, kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ quan THADS địa phương.

Giao Văn phòng Tổng cục: (i) Tham mưu Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các hoạt động Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự; (ii) nghiên cứu phương án giảm tải việc xây dựng nhiều loại báo cáo cho các cơ quan THADS địa phương.

2.2. Đối với các cơ quan THADS địa phương:

Một là, yêu cầu Cục trưởng các Cục THADS địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, sát sao, quyết liệt, kịp thời hơn trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị. Thường xuyên rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm đã được phê duyệt, tập trung mọi nguồn lực thực hiện phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chỉ tiêu giảm án chuyển kỳ sau.

Hai là, tổ chức rà soát kết quả thống kê, bảo đảm việc phân loại án chính xác, đúng quy định pháp luật. Những địa phương có kết quả phân loại án thấp cần đánh giá rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ba là, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết cụ thể đối với các vụ việc có điều kiện thi hành, trong đó tập trung giải quyết các vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng, các vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản, án tham nhũng, giá trị lớn thu hồi tài sản cho nhà nước, những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, nhất là các vụ việc đã được Lãnh đạo Bộ tiếp công dân.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó chú trọng triển khai nghiêm túc phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS trong toàn quốc; chương trình hỗ trợ giao ban trực tuyến cấp huyện; tập trung tuyên truyền và thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến trong công tác THADS.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là ở cấp Chi cục, trong đó tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, định kỳ lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân theo quy định; khẩn trương giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền; đặc biệt là tập trung giải quyết dứt điểm 98 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài (ban hành kèm theo Quyết định số 549/QĐ-TCTHADS ngày 16/5/2017).

Sáu là, các cơ quan THADS tăng cường sự chủ động, tích cực trong tham mưu, đề xuất nhằm tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS các cấp và sự phối hợp của các ngành liên quan trong tổ chức thực hiện công tác THADS trên địa bàn. Yêu cầu các địa phương chưa thực hiện khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Bảy là, chú trọng nâng cao hiệu quả và đổi mới công tác tổ chức cán bộ tại cơ quan, đơn vị, cụ thể: (i) Chủ động đánh giá, rà soát, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Chi cục, trong đó tập trung vào những địa bàn, đơn vị để xảy ra nhiều vi phạm hoặc còn nhiều hạn chế, yếu kém, có kết quả thi hành án đạt thấp; (ii) siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ trong đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có sai phạm; (iii) tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác THADS.

Tám là, tăng cường công tác truyền thông báo chí, nhất là trong việc xử lý thông tin báo chí phản ánh, định hướng dư luận cần kịp thời, hiệu quả, đúng quy

định hơn. Tích cực tổ chức tuyên truyền có hiệu quả về chính sách pháp luật và công tác THADS, nâng cao nhận thức của người dân và vị thế của Hệ thống THADS, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kết luận của Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành tại cuộc họp giao ban trực tuyến với 63 cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ngày 15/6/2017, Văn phòng Tổng cục thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để b/c);
- Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục (để t/h);
- Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, Tp trực thuộc TW (để t/h);
- Công TTĐT THADS (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP.



**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÍNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Tùng